



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๕๕๘

ที่ อส.๐๐๐๑.๑(สส)/๖๒๕

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย เลขานุการอัยการสูงสุด
เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสถาบัน เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด
และผู้อำนวยการสำนักงาน

ด้วยอัยการสูงสุดได้อนุมัติให้ดำเนินการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และพื้นที่พิเศษสำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส)
แต่ได้รับคำสั่งหรือมีภารกิจที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นครั้งคราว โดยใช้เงินงบประมาณรายการ
ค่าเบี้ยประกันชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เหลือจากการต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม
แบบชั่วระยะเวลา เลขที่ ๑๒๕๕๕ โดยให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ได้รับ
คำสั่งให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ของบริษัท เอไอเอ จำกัด พร้อมแนบสำเนาหนังสือคำสั่งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยส่งให้สำนักสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ ก่อนวันเดินทาง ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๕๘ หรืออีเมล Welfare@ago.go.th
เพื่อประสานงานกับบริษัท เอไอเอ จำกัด ในการจัดทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับเอกสารต้นฉบับ
ให้จัดส่งภายหลังโดยเร็วที่สุด และหรือกรณีที่ได้รับคำสั่งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการเร่งด่วน
เพื่อความคุ้มครองมีผลทันทีก่อนการเดินทางให้ติดต่อโดยตรงกับนางสาวเบญจ เงินถาวรกุล ซึ่งเป็นตัวแทน
บริษัท เอไอเอ จำกัด โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๑๘๓๒ ๐๘๕๕ หรืออีเมล: benj.iaia@hotmail.com และส่งเอกสาร
ต้นฉบับให้สำนักสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ โดยเร็วที่สุด

สำหรับรายที่เคยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมาแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมาและยังม
ความคุ้มครองอยู่ เมื่อสิ้นสุดความคุ้มครองแล้วหากได้รับคำสั่งให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ให้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนข้างต้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งบประมาณค่าเบี้ยประกันชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่มีจำนวนจำกัดเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

(นายยรรยง เดชภีรัตน์มงคล)

เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด